

**KẾT LUẬN**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU**  
**BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI**  
**Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”**

-----

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đoàn. Vai trò xung kích, tính nêu gương trong tập thể đoàn viên thanh niên, đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, xung phong đến những nơi gian khổ được cán bộ đoàn các cấp thể hiện và phát huy, tạo hình ảnh tốt đẹp của cán bộ đoàn, làm gương cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo. Đội ngũ cán bộ đoàn từ Trung ương đến cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác. Đa số cán bộ đoàn chuyên trách đều chủ động thực hiện những nội dung của Chỉ thị gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị; nghiêm túc, gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của Điều lệ Đoàn, của cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe, đạo đức, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn có lúc, có nơi chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa trở thành ý thức tự giác ở một bộ phận cán bộ đoàn. Một số cán bộ đoàn có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chưa nắm vững lý luận, thiếu tính sáng tạo; còn biểu hiện hình thức, không nắm chắc thực tiễn cơ sở.

Những hạn chế trên là do quyết tâm triển khai chưa cao ở một số đơn vị về các nội dung như: việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, cụ thể hóa trong thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN chưa được quan tâm đúng mức; việc tuyên truyền Chỉ thị chưa đạt yêu cầu, còn mang tính hình thức, thiếu tính chiều sâu. Cấp bộ đoàn, cơ quan chuyên trách của Đoàn ở một số nơi chưa tổ chức sinh hoạt thường xuyên về các nội dung của Chỉ thị; công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm đối với cán bộ đoàn ở một số nơi còn hình thức, chưa gắn với việc nêu gương,

kiểm điểm việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối của cán bộ đoàn trước tập thể; công tác biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị chưa thực sự được quan tâm. Một số cán bộ đoàn nhận thức về việc thực hiện Chỉ thị 01 chưa đầy đủ, chưa thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị.

Việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn là việc làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải quyết liệt, đồng bộ trong triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Mặt khác, để thực hiện hiệu quả Kết luận của BCH Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022, gắn việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, qua đó góp phần tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị cán bộ đoàn các cấp tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

**1. Tiếp tục triển khai thực hiện việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn, đồng thời cụ thể hóa “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” kèm theo Kết luận này đối với từng đối tượng cán bộ đoàn.**

Các cấp bộ đoàn chỉ đạo tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn trên cơ sở “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” kèm theo Kết luận này (đã được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” của Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X). Việc cụ thể hóa các nội dung cần phù hợp cho cán bộ đoàn từng cấp, từng lĩnh vực và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ đoàn các cấp phải đưa ra những tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ thực hiện của từng đối tượng cán bộ đoàn. Các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo phát huy tính chủ động, tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trong công tác của cán bộ đoàn; tiếp tục phát huy tính xung kích, gương mẫu trong công việc; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; rèn luyện các kỹ năng công tác, nhất là việc lập kế hoạch và huy động các nguồn lực cho hoạt động Đoàn; thể hiện sự thân thiện, gắn bó với thanh niên; luôn sâu sát nắm bắt tình hình thanh niên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, lắng nghe thanh niên nhiều hơn để có thể

triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên đạt hiệu quả cao nhất.

Tổ chức thực hiện rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chính đôn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định 55-Qđi/TW của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thủ trưởng cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan trực tiếp chỉ đạo cụ thể hóa việc rèn luyện tác phong, lễ lối công tác của cán bộ, kể cả trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đồng chí Bí thư đoàn các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc rèn luyện tác phong, lễ lối công tác của các đồng chí cán bộ đoàn cùng cấp và cấp trực thuộc.

## **2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của bộ đoàn đến rộng rãi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.**

Các cấp bộ đoàn thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi tuyên truyền để các nội dung rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn được phổ biến rộng rãi trong toàn đoàn.

Chú trọng các hình thức tuyên truyền trực quan, trực tuyến nhằm đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh việc tuyên truyền thường xuyên các nội dung rèn luyện của cán bộ đoàn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để tạo cơ chế kiểm soát của xã hội, đoàn viên, thanh thiếu niên đối với việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn.

Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đối thoại... với đoàn viên, thanh niên về các nội dung rèn luyện của cán bộ đoàn, từ đó đoàn viên, thanh niên có đủ thông tin, điều kiện để đánh giá thường xuyên, khách quan về việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn.

### **3. Nâng cao tính trách nhiệm, tự giác của cán bộ đoàn các cấp trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác.**

Mỗi cán bộ đoàn, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải nêu gương trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, quy định của Đoàn. Các đồng chí cán bộ đoàn giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Đồng thời, cán bộ đoàn các cấp nghiêm túc, tự giác trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác theo “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm”, cụ thể:

**Nên làm:** Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực, Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

**Không nên làm:** Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn, cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu giữ gìn chuẩn mực trong lối sống.

Cán bộ đoàn các cấp chủ động tìm hiểu các văn bản hướng dẫn, quy định của Đảng, của Đoàn; tự lập kế hoạch và chủ động đăng ký các nội dung tiêu chí rèn luyện, xem đây là nội dung quan trọng, phải thường xuyên thực hiện.

### **4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ đoàn hàng năm gắn với các nội dung về rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác.**

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ đoàn hàng năm gắn với các nội dung về rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác thông qua việc đánh giá của các cấp bộ Đoàn, đánh giá của các cấp ủy Đảng và của đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tấm gương cán bộ đoàn tiêu biểu trong việc thực hiện các nội dung về rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác. Đưa nội dung đánh giá việc thực hiện các nội dung về rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác trong tiêu chí đánh giá luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ đoàn.

Phát huy vai trò giám sát, góp ý, nhận xét, phê bình của đoàn viên, thanh thiếu niên đối với việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của mỗi cán bộ đoàn cũng như việc thực hiện Kết luận này.

**5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phối hợp với các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận trong hệ thống tổ**

chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện sơ kết vào năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2018 - 2022 vào năm 2022.

Kết luận này được phổ biến đến chi đoàn./.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư TW Đảng;
- Đ/c Trần Quốc Vượng, UV BCT, Thường trực BBT TW Đảng;
- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, BT TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW;
- Đ/c Phạm Minh Chính, UV BCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW;
- Đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW;
- Các ban của Đảng: Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW, Ủy Ban Kiểm tra TW, Ban Tổ chức TW, Ban Nội chính TW, Văn phòng TW Đảng;
- Các đ/c Ủy viên BCH TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;
- Thường trực Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;
- Cơ quan báo chí TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn TT;
- Lưu BKT, VP.

(đề b/c)

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
BÍ THƯ THỨ NHẤT**



**Lê Quốc Phong**